
สรุปข่าวประจำในวันที่ 17-18 พ.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวเว็บไซต์ 
เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
(มติชน 17 พฤษภาคม 2566) https://www.matichon.co.th/publicize/news_3985023 
เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข่าวสด 17 พฤษภาคม 2566) https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7669472 
เครือซีพีร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ
ถูกต้องตาม กม.ที่แรกในไทย (สยามรัฐ 17 พฤษภาคม 2566) https://siamrath.co.th/n/447665 
'เครือซีพี'แสดงความยินดีกับเกษตรกร'แม่แจ่ม'ได้รับสิทธิที่ทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนฯอย่างถูกกม.  
(แนวหน้า 17 พฤษภาคม 2566) https://www.naewna.com/relation/731532 
เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(ประชาชาติธุรกิจ 17 พฤษภาคม 2566) https://www.prachachat.net/public-relations/news-1294687 
ตายเงียบ แร้นแค้น ขึ้นเงินเดือน จนท.พิทักษ์ป่า จาก 9 พันเป็น 1.1 หมื่น พอไหม? (ไทยรัฐ 18 พฤษภาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/scoop/interview/2694481 
11 ปีเส้นทางปรับเงิน 'เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า' ภาระยิ่งใหญ่กับค่าจ้าง 11,000 (คมชัดลึก 17 พฤษภาคม 2566) 
https://www.komchadluek.net/quality-life/environment/549169 
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เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัย อย่างถูกต้อง  
ตามกฎหมาย 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2566 - 14:20 น.  

   

เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เป็นที่แรกในไทย 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสืออนุญาต ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำช้ันที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เนื้อที่
รวมประมาณ 356,814 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และช่วยทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถอยู่อาศัยทำกิน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทำให้
ชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน อาทิ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กรมป่าไม้  จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม สถาบันอ้อผะหญา (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำ
กินในพ้ืนท่ีป่าสงวน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ ตลอดจนฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

สำหรับเครือซีพี เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินการในด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “แม่แจ่ม โมเดล” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม จากการปลูกพืชสร้างป่าอย่าง “กาแฟ” สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการใช้สารเคมี และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในการสร้างความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ให้ชุมชนบ้านกองกายกลายเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องที่แรกใน อ.แม่แจ่ม 
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นอกจากนี้ เครือซีพียังเล็งเห็นว่า “กาแฟ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงเข้ามาส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ 
ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ รวมถึงตลาดในการรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ในแบรนด์ 
“กาแฟบ้านกองกาย” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มและมีรายได้ตลอดทั้งปี สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ เครือซีพี ขอแสดงความยินดีกับประชาชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จาก คทช. เป็นที่แรก 
โดยหลังจากนี้ เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่กันไป
อย่างยั่งยืน 
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เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัย อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  

   
17 พ.ค. 2566 - 14:14 น.  

เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เป็นที่แรกในไทย 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสืออนุญาต ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำช้ันที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เนื้อที่
รวมประมาณ 356,814 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และช่วยทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถอยู่อาศัยทำกิน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทำให้
ชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมและชุมชน อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมป่าไม้  จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม  สถาบันอ้อผะหญา (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำ
กินในพ้ืนท่ีป่าสงวน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ ตลอดจนฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

สำหรับเครือซีพี เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินการในด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “แม่แจ่ม โมเดล” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม จากการปลูกพืชสร้างป่าอย่าง “กาแฟ” สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการใช้สารเคมี และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในการสร้างความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ให้ชุมชนบ้านกองกายกลายเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องที่แรกใน อ.แม่แจ่ม 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/05/image2-199.jpg
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นอกจากนี้ เครือซีพียังเล็งเห็นว่า “กาแฟ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงเข้ามาส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ 
ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตกาแฟ รวมถึงตลาดในการรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ในแบรนด์ 
“กาแฟบ้านกองกาย” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มและมีรายได้ตลอดทั้งปี สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ เครือซีพี ขอแสดงความยินดีกับประชาชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จาก คทช. เป็นที่แรก 
โดยหลังจากนี้ เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่กันไป
อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 
 

 

เครือซีพีร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ 
ป่าสงวนฯถูกต้องตาม กม.ที่แรกในไทย  
17 พฤษภาคม 2566 17:06 น. สยามรัฐออนไลน์ ประชาสัมพันธ์  

   
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสืออนุญาต ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำช้ันที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  เนื้อที่รวม
ประมาณ 356,814 ไร่  เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และช่วยทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถอยู่อาศัยทำกินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทำให้
ชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน  

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กรมป่าไม้  จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม สถาบันอ้อผะหญา  (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำ
กินในพ้ืนท่ีป่าสงวน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ ตลอดจนฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   

สำหรับเครือซีพี เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินการในด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “แม่แจ่ม โมเดล” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานท่ีเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม จากการปลูกพืชสร้างป่าอย่าง “กาแฟ” สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการใช้สารเคมี และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในการสร้างความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ให้ชุมชนบ้านกองกายกลายเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องที่แรกใน อ.แม่แจ่ม  

   

https://siamrath.co.th/n/447665
https://siamrath.co.th/pr
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230517/123c4296302ddd498273cf33a5d2c0e72170a4600d542e66847cb3c36b04456f.jpg?itok=gLceg2XC
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230517/636f1356c6e5b81d8dd37f37406aa0944cb0714c03d137a35ce29cac00aac207.jpg?itok=KXuhmg6g
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230517/fc41526d8ea41e9534258494596745a1c1d4d5402fb7b886bb2379d1602535e6.jpg?itok=DR8yNWby
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230517/1912f83677594628100956a6131ddb2382002f7bc22d6812ced9fd85e8f4dc57.jpg?itok=ll8-ufOE
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230517/65ac19c1983349667e94311e935916a8d60955ef0033531b26e3acbd39b4e3d3.jpg?itok=Jy4hmCkR
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230517/82f466499199014a41fb3fbdcd403ac51d2c56a28e5fbd966e2789a56f762561.jpg?itok=WwMZt8C9
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นอกจากนี้ เครือซีพียังเล็งเห็นว่า “กาแฟ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาด  จึงเข้ามาส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ 
ต้นน้ำ - ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ รวมถึงตลาดในการรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ในแบรนด์ 
“กาแฟบ้านกองกาย” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มและมีรายได้ตลอดทั้งปี สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้ เครือซีพี ขอแสดงความยินดีกับประชาชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จาก คทช. เป็นที่แรก 
โดยหลังจากนี้ เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่กันไป
อย่างยั่งยืน  
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'เครือซีพี'แสดงความยินดีกับเกษตรกร'แม่แจ่ม'ได้รับสิทธิที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯอย่างถูกกม. 

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 19.50 น. 

เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนฯ อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นที่แรกในไทย 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสืออนุญาต ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำช้ันที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เนื้อที่
รวมประมาณ 356,814 ไร่  เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และช่วยทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถอยู่อาศัยทำกิน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทำให้
ชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมและชุมชน อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมป่าไม้  จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยรักษ์ ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม  สถาบันอ้อผะหญา (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำ
กินในพ้ืนท่ีป่าสงวน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ ตลอดจนฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

สำหรับเครือซีพี เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินการในด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “แม่แจ่ม โมเดล” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานท่ีเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม จากการปลูกพืชสร้างป่าอย่าง “กาแฟ” สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการใช้สารเคมี และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในการสร้างความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ให้ชุมชนบ้านกองกายกลายเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องที่แรกใน อ.แม่แจ่ม 

นอกจากนี้ เครือซีพียังเล็งเห็นว่า “กาแฟ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาด  จึงเข้ามาส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้น
น้ำ - ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตกาแฟ รวมถึงตลาดในการรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ในแบรนด์ 
“กาแฟบ้านกองกาย” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มและมีรายได้ตลอดทั้งปี สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ เครือซีพี ขอแสดงความยินดีกับประชาชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จาก คทช. เป็นที่แรก 
โดยหลังจากนี้ เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่กันไป
อย่างยั่งยืน 



-8- 
 

 

เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัย อย่างถูกต้อง  
ตามกฎหมาย 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2566 - 14:16 น.  

   
เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพ้ืนที่ป่าสงวนฯ  อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย เป็นที่แรกในไทย 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสืออนุญาต ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำช้ันที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เนื้อที่
รวมประมาณ 356,814 ไร่  เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และช่วยทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถอยู่อาศัยทำกิน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทำให้
ชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน อาทิ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กรมป่าไม้  จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม สถาบันอ้อผะหญา  (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำ
กินในพ้ืนท่ีป่าสงวน เพื่อฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ ตลอดจนฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

สำหรับเครือซีพี เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินการในด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “แม่แจ่ม โมเดล” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานท่ีเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม จากการปลูกพืชสร้างป่าอย่าง “กาแฟ” สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการใช้สารเคมี และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในการสร้างความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ให้ชุมชนบ้านกองกายกลายเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องที่แรกใน อ.แม่แจ่ม 

   



-9- 
 

นอกจากนี้ เครือซีพียังเล็งเห็นว่า “กาแฟ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาด  จึงเข้ามาส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ 
ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ รวมถึงตลาดในการรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ในแบรนด์ 
“กาแฟบ้านกองกาย” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มและมีรายได้ตลอดทั้งปี สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ เครือซีพี ขอแสดงความยินดีกับประชาชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จาก คทช. เป็นที่แรก 
โดยหลังจากนี้ เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่กันไป
อย่างยั่งยืน 
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18 พ.ค. 2566 06:34 น. 

ตายเงียบ แร้นแค้น ขึ้นเงินเดือน จนท.พิทักษ์ป่า จาก 9 พันเป็น 1.1 หมื่น พอไหม? 
ช่วงนี้ สปอตไลต์ทุกดวงกำลังจับจ้องไปเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ที่มีพรรคก้าวไกล ที่ได้รับการเลือกตั้ง เสียงข้างมาก หรือบางคนกำลังลุ้นสลากกิน
แบ่งรัฐบาล แต่ก็มีข่าวข่าวหนึ่ง เผยแพร่อย่างหน้าสื่อ คือ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อ
ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่งผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 
13,419 อัตรา เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จาก 6,000 บาทเป็น 9,000 บาท ต่อเดือน จนถึง
ปัจจุบันเป็นระยะเวลานานถึง 11 ปี แล้ว และล่าสุด วันนี้ 17 พ.ค. ครม.ก็อนุมัติเป็นท่ีเรียบร้อย... 

กับประเด็นดังกล่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ได้พูดคุยกับ นายดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงการ
ขอขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าว่า ผมเห็นด้วยอยู่แล้ว เพราะพวกเขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมานาน เงินเดือนที่ได้แค่ 9,000 กว่าบาท บวกเบ้ีย
เลี้ยงต่างๆ เต็มที่ก็ไม่ถึง 12,000 บาท แต่เขาต้องดูแลลูกเมียด้วย เมื่อเงินไม่พอ ก็ทำให้เขา ห่วงหน้าพะวงหลัง 

การที่เงินเดือนน้อยแบบนี้ บางคนท่ีเป็นคนส่วนน้อย ท่ีจิตใจว่อกแว่กไปร่วมมือกับคนที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบล่าสัตว์ แต่ช่วงที่น่า
สงสารที่สุด คือ ช่วงที่ต้องเข้าไปดับไฟป่า ต้องทำงานแบบทั้งวันท้ังคืน และมีความเสี่ยง  

“งานประเภทอื่นๆ เขามีวันหยุดโบนัส แต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์แทบไม่มีวันหยุด โบนัสก็ไม่มี  อาหารก็แทบไม่เพียงพอ ยังดีที่มีภาคเอกชนเข้ามา
ช่วยเหลือ บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เรียกว่าเงินไม่พอแม้แต่จะซื้อข้าวกิน ที่เป็นแบบนี้เพราะเป็นอาชีพท่ีไกลตาผู้คน สภาพความเป็นอยู่ของพวก
เขาไม่มีใครเห็น บางครั้งก็กินรากไม้ หน่อไม้ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน การลาดตระเวนเป็นไปด้วยความยากลำบาก”  

กับคำถามที่ว่า การขอขึ้นเงินเดือนจาก 9 พัน เป็น 1.1 หมื่น ในรอบ 10 ปี นี้เพียงพอหรือไม่ นายดำรงค์ กล่าวว่า เงินเดือนคุณจะให้เขา
เท่าไรก็ได้ แต่คุณต้องให้เบี้ยเลี้ยงเขา รวมกันไม่ควรต่ำกว่า 15,000 บาท ซ่ึงทุกวันนี้ได้รวมๆ กันประมาณ 1.2 หมื่น ยังไงก็ไม่เพียงพอ เพราะ
ได้เงินเพ่ิมขึ้นวันละ 100 กว่าบาทเท่านั้น  

“การจะช่วยเหลือเขา ถึงแม้เงินเดือนไม่ขึ้น แต่เพิ่มเบี้ยเลี้ยงเขาให้มากขึ้นก็ได้”  

อดีตอธิบดีกรมอุทยาน กล่าวต่อว่า ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก แต่คนดูแลกลับน้อย และไม่เพิ่มขึ้นเลย ทั้งที่
แต่ละปี เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอภัยในด้านธรรมชาติอะไรบ้าง เจอไฟป่า น้ำหลาก คนท่ีเดินเข้าไปในป่า ไม่รู้จะต้องไปเจอกับอะไรบ้าง เจอคนบุกรุกป่า    

ความสูญเสีย จนท.พิทักษ์ป่า ปะทะคนร้าย ป่วยตายไม่มีใครรู้  

สำหรับกรณีการเสียชีวิต ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากข้อมูล “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 ก.ค.65 มีการเปิดเผยว่า ในปี 2565 
มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต รวม 19 นาย บาดเจ็บสาหัส 4 นาย โดยมี 2 นาย มาจากเหตุการปะทะกับคนร้าย  

ขณะที่ข้อมูลของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่มีการมอบเงินช่วยเหลือกับผู้เสียชีวิต ประจำปี 2564 มีทั้งสิ้น 26 นาย รวมเป็นเงิน 350,000 บาท โดย
ส่วนมากจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว รองลงมาเป็นอุบัติเหตุ และถูกสัตว์ทำร้าย อาทิ ต่อรุมต่อย ช้างป่า  

นายดำรงค์ กล่าวในประเด็นนี้ว่า เจ้าหน้าที่จำนวนมากกว่า 50% ของการเสียชีวิต จะเป็นป่วยตาย เป็นไข้ โรคประจำตัว เวลาเกิดเหตุแบบนี้ 
กว่าจะนำตัวออกมารักษาได้ ใช้เวลาหลายวัน ยกตัวอย่างท่ีภูกระดึง หากป่วยท่ีต้องแบกลงมา 6 ชั่วโมง ตอนนั้นจะสร้างกระเช้า ก็โดนต่อต้าน 
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ซ่ึงในความเป็นจริงในต่างประเทศมีกันหมดแล้ว  สร้างกระเช้าทำลายป่าแค่ 3 ไร่เศษ แต่มันก็ช่วยเหลือคนเจ็บตายได้ ช่วยขนของต่างๆ ได้ 
คนแก่ที่เขาอยากขึ้นไปก็ไปได้ ซ่ึงอาจจะมีการไถออกบางส่วนเป็นหย่อมๆ  เท่านั้น ไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่สร้างไม่ได้ เพราะกลุ่ม NGO มัน
เยอะแยะ 

  
“บางคนตาย ก็ตายไปแบบเงียบๆ ไม่ได้เป็นข่าว บางเคสก็โดนสัตว์ทำร้าย ถูกกระทิงควิดไส้ทะลักบ้าง หรือ ปะทะกับคนร้าย ซึ่งนานๆ จะมีข่าวสัก
ครั้ง เช่น เดินๆ อยู่โดนยิงแบบนี้ ซึ่งอาชีพน้ีถือว่าเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงสุดๆ อาชีพหน่ึง”  

นายดำรงค์ เล่าว่า ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีอาวุธประจำกายอยู่มาก มีปืน HK อยู่ 7,000-8,000 กระบอก ในเวลาต่อมากลับถูกยึดคืน
หลวงหมด เพราะเกิดความระแวงว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจะต่อต้านอำนาจรัฐ เรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาทำหรอก...คิดมากเกินไปหรือไม่ เวลาเดิน
เข้าป่า สมมติว่าเข้าไป 10 คน พกอาวุธ ทั้ง 10 คน ก็ทำให้มั่นใจในตัวเอง ฮึกเหิม หากเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองได้  

ปัญหาใหญ่ของ จนท.พิทักษ์ป่า คือ ขาดสวัสดิการที่ดี และเพียงพอ  

นายดำรงค์ มองว่า สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฯ คือ เรื่องสวัสดิการ ปัจจุบันถือว่าไม่เพียงพอ หากเปรียบเทียบกับทหาร ที่
เสี่ยงชีวิตเหมือนกัน รายได้กลับแตกต่างกัน 3-4 เท่า แต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นอาชีพไกลตาผู้คน เหมือนอาชีพท่ีถูกโลกลืม  

แบบนี้แล้ว ขวัญกำลังใจ เอามาจากไหน นายดำรงค์ตอบอย่างตรงไปตรงมา ว่า ต้องมาจากอธิบดีฯ ว่าเอาใจใส่พวกเขาแค่ไหน ต้องพยายามเพิ่ม
สวัสดิการต่างๆ ให้พวกเขาบ้าง ปืน เงิน อุปกรณ์ที่ใช้ในป่า ชุดที่ใส่ทำงาน ชุดกันฝน ซึ่งยังดีว่า ยังมีมูลนิธิต่างๆ เข้ามาช่วยบางส่วน  

“อาหารที่เอามา ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาม่า แต่เราจะให้เขากินแต่มาม่า มันก็ไม่ไหว แต่มันก็ไม่มีทางเลือก แต่ยังโชคดีที่ยังมีอาหารกระป๋อง หลาย
แบบเยอะขึ้น”  

“หมาใน” กำลังทำลายห่วงโซ่อาหาร  

นอกจากปัญหากำลังเจ้าหน้าท่ี และ เงินเดือนแล้ว นายดำรงค์ ยังแสดงความเป็นห่วงในระบบห่วงโซ่อาหาร เพราะเวลานี้ “หมาใน” กลายเป็นผู้ล่า 
ที่เริ่มทำลายห่วงโซ่อาหารแล้ว เพราะมันมีมากจนเกินไป ทำให้สัตว์ป่าหลายๆ ชนิดถูกล่าหมด ไม่ว่าจะเป็นเก้ง กวาง ลูกวัว ลูกควายป่า ซึ่งตอนนี้
มันเริ่มกลายเป็นปัญหาเกือบทุกอุทยานฯ ทั่วประเทศ  

“แค่ตัวอย่างที่ “เขาใหญ่” เวลานี้เก้ง กวาง หนีออกจากป่า มาอยู่ในพื้นที่ ที่มีแสงไฟมากขึ้น มันรวมตัวกันล่า กินสัตว์วันละหลายตัว ขนาดเสือยังล่า
ไม่มากเท่านี้ เรียกว่า หากไม่มีโรคระบาดมันก็จะแพร่พันธุ์ออกไปมาก” 

เมื่อถามว่า เราสามารถจัดการอย่างไร นายดำรงค์ ตอบว่า ตอนผมเป็นอธิบดีฯ ผมสั่งให้เก็บ ควบคุมประชากรหมาใน ถ้าปีไหน โรคห่า ไม่ลง พวก
หมาในก็ล่ากินสัตว์อ่ืนเกือบสูญพันธ์ุ ในขณะที่ป่าลึกๆ สัตว์ป่าก็เหลือน้อยลงมากแล้ว 

“เราสามารถกำจัดมันได้ เพราะห่วงโซ่มันมีจำนวนเกิน สัตว์โดนล่ามีน้อย สัตว์ผู้ล่ามีเยอะ แบบนี้แล้ว มันจะอยู่ได้อย่างไร...ในเมื่อบ้านเรา กลุ่มสัตว์
พวกเก้ง กวาง เหลือน้อยลงมาก”  
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11 ปีเส้นทางปรับเงิน 'เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า' ภาระยิ่งใหญ่กับค่าจ้าง 11,000  
17 พ.ค. 2566  

 
11 ปีกับกว่าจะได้ปรับเงินค่าจ้างของ 'เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า' ภาระกิจยิ่งใหญ่ดูแลป่า 73 ล้านไร่ทั่วประเทศ คุ้มไหมกับค่าจ้าง 11,000 บาท 

"เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" อาชีพที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงฟันเฟืองเล็กๆ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าที่กว้างใหญ่ของประเทศไทย สำหรับหน้าที่หลักๆ 
ของ "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" มีภารกิจในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากร
ของชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน พื้นที่ต้นน้ำช้ัน 1 และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ รวมกว่า 73 
ล้านไร่   

แม้ว่า "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" จะมีภาระกิจหน้าที่ในการดูพื้นป่าหลายล้านไร่ แต่หากย้อนกลับไปดูค่าตอบแทนกลับได้น้อยนิด จนล่าสุด กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เสนอกรมบัญชีกลางขอขึ้นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หลังจากท่ีไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนมานานกว่า 10 ปี แล้ว เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

• 11 ปี เส้นทางปรับค่าตอบแทน "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" จากปี 2555-2566   

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ขอขึ้นเงินเดือนให้แก่ "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" จาก 9,000 บาทเป็น 11,000 
บาท  โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าท่ีได้รับการปรับค่าตอบแทนครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2555 จาก 6,000 เป็น 9,000 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับภาระกิจหน้าที่
กับค่าตอบแทนดุเหมือนว่าจะไม่มีความสอดคล้องกัน เพราะหน้าท่ีของ "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า"  ไม่ได้ใช่แค่การดูแลลาดตระเวนพ้ืนป่าเพียงย่างเดียว 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กรมอุทยานฯ จะต้อง  เพื่อขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานจำนวน  13,419 อัตรา เป็น 11,000 บาท มีผล 1 ต.ค. 2566 โดยเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 8-10 คน จะออกลาดตระเวนเดือนละ 4 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 ถึง 4 คืน แม้การออกลาดตระเวนจะมีค่าเสี่ยงภัยตอบแทนครั้งละ 1,500 บาท 

• "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" กับภารกิจ หน้าท่ีอันยิ่งใหญ่คุ้มหรือไม่ค่าจ้าง 11,000 บาท     

เจ้าหน้าที่  "เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า" มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการปฏิบัติงานภาคสนาม และการอยู่ในพื้นที่ป่า เป็นงานที่มี
ลักษณะพิเศษ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ปราบปรามการลักลอบจุด
ไฟเผาป่า ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการวางแผนจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ  ตลอดจนติดตาม จับกุม ควบคุมผู้ต้องหานำส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อดำเนินคดี โดยมีพื้นที่ป่าที่ต้องดูแลทั่วประเทศกว่า 73 ล้านไร่ ที่ผ่านมากรมอุทยานฯ ได้มีการจ้างประชาชนทั่วไปผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความชำนาญในสภาพภูมิประเทศ มีทักษะในการเดินป่า เพื่อร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่ออกไปลาดตระเวนในพื้นที่ป่า
ทุรกันดารตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  
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• สอ่งงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปรับลดลงต่อเนื่องเกือบทุกปี โดยตั้งแต่
ปี 2563-2566 มีงบประมาณดังนี้  

• ปี 2563 11,450 ล้านบาท  

• ปี 2564 11,422 ล้านบาท  

• ปี 2565 11,333 ล้านบาท  

• ปี 2566 11,045 ล้านบาท  

 

 

 

 

 


